

รายการเอกสารที่ผู้เสนอโครงการต้องยื่นประกอบการพิจารณา

กรณีผู้เสนอโครงการ เป็นบุคคลธรรมดา

ลำดับ	รายการเอกสาร
๑	หนังสือรับรองว่ามีผลงานหรือเป็นบุคคลที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๒	แบบผลงานที่มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๓	หนังสือรับรองว่าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นใด หรือได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ
๔	กำหนดการหรือตารางการฝึกอบรมให้ระบุดความรู้กฎหมาย หลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรผู้บรรยาย (**ต้องมี** พรบ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ /พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒/พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙)
๕	แบบประเมินผลโครงการหรือแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวชี้วัดการจัดโครงการ
๖	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอโครงการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๗	สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอโครงการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๘	แผนที่ระบุสถานที่ดำเนินงานโครงการ
๙	แผนที่แสดงที่อยู่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
๑๐	กรณีขอสนับสนุนงบประมาณกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ให้ทำหนังสือรับรองผลงานและให้บุคคลอ้างอิงลงนามรับรอง จำนวน ๒ คน พร้อมสำเนาบัตรของผู้รับรอง

รายการเอกสารที่ผู้เสนอโครงการต้องยื่นประกอบการพิจารณา

กรณีผู้เสนอโครงการ เป็นนิติบุคคล องค์กรเอกชน หน่วยงานรัฐ สถานศึกษา และหน่วยงานอื่นๆ

ลำดับ	รายการเอกสาร
๑	คำสั่งการจัดตั้งหน่วยงาน
๒	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน
๓	หนังสือรับรอง ว่าไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นใดหรือได้รับงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ
๔	มติที่ประชุมหรือรายงานการประชุม ซึ่งให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุน
๕	กำหนดการหรือตารางการฝึกอบรมให้ระบุดความรู้กฎหมาย หลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรผู้บรรยาย
๖	แบบประเมินผลโครงการหรือแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และตัวชี้วัดการจัดโครงการ
๗	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสนอโครงการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๘	สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสนอโครงการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๙	* กรณีมอบอำนาจ - หนังสือมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้มอบอำนาจ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอำนาจ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
๑๐	แผนที่ระบุสถานที่ดำเนินงานโครงการ
๑๑	แผนที่แสดงที่อยู่ของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
๑๒	กรณีขอสนับสนุนงบประมาณกว่า ๕๐,๐๐๐ บาท ให้ทำหนังสือรับรองผลงานและให้บุคคลอ้างอิงลงนามรับรอง จำนวน ๒ คน พร้อมสำเนาบัตรของผู้รับรอง